

## Thư viện trường Tiểu học Trâu Quỳ

### BÀI TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 10

**Chủ đề:** Hưởng ứng Tuần lễ Học tập suốt đời năm 2025.

**Thời gian:** Ngày 03 tháng 10 năm 2025.

**Địa điểm:** Sân trường.

**Người thực hiện:** NVTV Vũ Thị Hương.

*Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh yêu quý!*

Hòa chung không khí tung bừng của cả nước trong ngày hội: “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025” được diễn ra từ ngày 01 đến ngày 07/10/2025 với chủ đề ***"Học để phát triển bản thân, làm chủ tri thức và công nghệ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng"***. Chủ đề này nhấn mạnh tầm quan trọng của tự học, học tập suốt đời gắn với việc chủ động làm chủ tri thức và công nghệ.

Chủ đề ấy mang trong mình một thông điệp lớn lao – nhắc nhở chúng ta rằng việc học không bao giờ là đủ, không bao giờ là muộn.

Dù là học sinh, sinh viên, người lao động hay người đã nghỉ hưu – ai trong chúng ta cũng có thể và nên học tập mỗi ngày.

Học không chỉ trong trường lớp, mà còn học trong công việc, trong cuộc sống, trong những trải nghiệm giản dị hàng ngày.

Học qua đọc sách, qua Internet, qua bạn bè, đồng nghiệp, qua chính những khó khăn và thử thách.

Học tập suốt đời chính là chìa khóa mở ra cánh cửa tri thức, là con đường đi đến tương lai tươi sáng.

Sự phát triển của khoa học – công nghệ, đặc biệt là công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, đã mang lại cho chúng ta vô vàn cơ hội học tập mới.

Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh hay máy tính kết nối Internet, chúng ta đã có thể tiếp cận kho tri thức khổng lồ của nhân loại – học mọi lúc, mọi nơi, học không giới hạn.

Chính vì vậy, học tập suốt đời không chỉ là một phong trào mà là một xu thế tất yếu, là nếp sống văn hóa của thời đại mới.

Mỗi người dân hãy chủ động học tập, rèn luyện để phát triển bản thân;

Mỗi thầy cô hãy tiếp tục thắp sáng ngọn lửa tri thức trong tâm hồn học trò;

Mỗi gia đình hãy trở thành một mái nhà của học tập, nơi con cái được khuyến khích đọc sách, khám phá và sáng tạo.

Và mỗi cộng đồng hãy cùng chung tay xây dựng một xã hội học tập – nơi ai cũng được học, được dạy, được phát triển.

Trong tuần lễ này các em sẽ tích cực tham gia nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa: tuyên truyền về giá trị của học tập suốt đời qua tiết chào cờ, bảng tin phòng đọc, phát thanh măng non; tổ chức giờ đọc sách và thảo luận chuyên đề; kỹ năng sử dụng công nghệ số an toàn; hướng dẫn học sinh tìm hiểu và khai thác thư viện điện tử, sách trực tuyến, các nền tảng học tập mở; đồng thời tổ chức những hoạt động trải nghiệm sáng tạo và cuộc thi nhỏ nhằm khơi dậy niềm say mê học tập trong mỗi học sinh.

Tuần lễ không chỉ đơn thuần là chuỗi sự kiện diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, mà còn mang thông điệp sâu sắc: học tập là hành trình suốt đời, dành cho tất cả mọi người, ở mọi lứa tuổi và trong mọi hoàn cảnh.

Học để hoàn thiện bản thân: giúp mỗi người tích lũy tri thức, rèn luyện kỹ năng, bồi đắp nhân cách để tự tin và trưởng thành hơn.

Học để làm chủ tri thức và công nghệ: trong kỷ nguyên số, học tập chính là chìa khóa để nắm bắt cơ hội, thích ứng với sự thay đổi và vươn lên.

Học để sáng tạo và thích ứng: giúp biến thử thách thành cơ hội, biến ước mơ thành hiện thực.

Học để gắn kết cộng đồng: khi tri thức được sẻ chia, một xã hội học tập sẽ hình thành, nơi ai cũng có cơ hội phát huy khả năng.

Học để dựng xây tương lai: từng giờ học hôm nay chính là nền tảng tạo nên nguồn lực cho ngày mai, đưa đất nước phát triển vững mạnh.

Thưa quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh, Tuần lễ Học tập suốt đời là dịp để chúng ta cùng nhau lan tỏa niềm tin rằng: học tập không chỉ để đạt thành tích, mà còn để sống tốt, để yêu thương và để sẻ chia. Mỗi trang sách, mỗi giờ học, mỗi kỹ năng mới mà chúng ta trau dồi hôm nay sẽ là hành trang quý giá cho ngày mai. Chính từ những hành động giản dị ấy, cộng đồng học tập của trường sẽ ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng một xã hội học tập văn minh, giàu đẹp.

Toàn trường chúng ta tích cực hưởng ứng “*Tuần lễ học tập suốt đời*” năm 2025 với chủ đề: ***"Học để phát triển bản thân, làm chủ tri thức và công nghệ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng"*** với tuần lễ học tập thật hăng say, đạt được nhiều kết quả cao trong học tập.

Cuối cùng, tôi xin gửi tới các thầy, cô giáo lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc! Chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi, đạt nhiều kết quả tốt trong học tập! Chúc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025 của trường ta thành công tốt đẹp!